

4

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 606 /BKHĐT-TH

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2015

V/v Giải quyết kiến nghị của
cử tri gửi tới kỳ họp thứ 8,

Quốc hội khoá XIII
VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

CÔNG VĂN ĐẾN
Giờ ngày 31/2/.....
Kính chuyển: V. III

Kính gửi: Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung ương.

Theo yêu cầu của Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội (văn bản số 488/BDN ngày 05/12/2014, 510/BDN ngày 26/12/2014) và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (văn bản số 10245/VPCP-V.III, 10251/VPCP-V.III ngày 22/12/2014 của Văn phòng Chính phủ) đề nghị trả lời các kiến nghị của cử tri, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã nghiên cứu và trả lời các kiến nghị thuộc lĩnh vực kế hoạch và đầu tư của cử tri địa phương gửi tới Kỳ họp thứ 8, Quốc hội Khoá XIII.

Kính gửi Đồng chí các nội dung trả lời tại Phụ lục kèm theo để trả lời cử tri được biết. / 25

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội (để b/c);
- Ban Dân nguyện (UBTVQH);
- Chủ nhiệm VPQH;
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP;
- Bộ trưởng Bộ KH&ĐT;
- Sở KH&ĐT tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Các đơn vị liên quan;
- Lưu VT, Vụ THKTQD.



Bùi Quang Vinh

Tỉnh Thái Nguyên



**BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI GỬI TỚI
KY HỢP TÁC XÃ, QUỐC HỘI KHÓA XIII LIÊN QUAN ĐẾN LĨNH VỰC
KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ**

*(Kèm theo văn bản số 606 /BKHĐT-TH ngày 30 tháng 01 năm 2015
của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)*

Kiến nghị 1 (STT 72 theo văn bản số 488/BDN):

Luật Hợp tác xã số 23/2012/QH13, có hiệu lực từ 01/7/2013; Nghị định số 193/2013/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 27/01/2014, trong đó quy định việc tổ chức lại hoạt động của Hợp tác xã, liên hợp tác xã thành lập trước khi Luật Hợp tác xã có hiệu lực thi hành trong thời hạn là 36 tháng kể từ ngày 01/7/2013, tuy nhiên theo phản ánh của cử tri đến nay việc tổ chức lại hoạt động hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã còn chậm và gặp nhiều vướng mắc; Cử tri đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư tích cực đôn đốc hướng dẫn việc tổ chức lại hoạt động hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đảm bảo đúng tiến độ đã đề ra trong Luật Hợp tác xã.

Trả lời:

Điều 62, Luật Hợp tác xã năm 2012 quy định:

1. Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đã được thành lập trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành mà tổ chức và hoạt động không trái với quy định của Luật này thì tiếp tục hoạt động và không phải đăng ký lại.

2. Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thành lập trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành mà tổ chức và hoạt động không phù hợp với quy định của Luật này thì phải đăng ký lại hoặc chuyển sang loại hình khác trong thời hạn 36 tháng, kể từ khi Luật này có hiệu lực thi hành.

Như vậy, với những hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thành lập trước ngày 01/7/2013, sau khi rà soát lại tổ chức và hoạt động của mình, phù hợp với quy định của Luật thì tiếp tục hoạt động theo quy định của pháp luật. Đối với những hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã sau khi rà soát thấy tổ chức và hoạt động không phù hợp với quy định của Luật Hợp tác xã năm 2012 thì sẽ tiến hành đăng ký lại hoặc chuyển đổi hoạt động sang hình thức khác. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn chuyển đổi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã sang loại hình tổ chức khác, lấy ý kiến các bộ, ngành và một số địa phương, dự kiến ban hành trong năm 2015.

Kiến nghị 2 (STT 110 theo văn bản số 488/BDN):

Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các Bộ, ngành để tham mưu, có cơ chế, chính sách hỗ trợ đối với các dự án, mô hình kinh tế mới như: Khu đô thị xanh, khu nông nghiệp kỹ thuật công nghệ cao, khu nhà xưởng trên cao.

Trả lời:

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trình ban hành Kế hoạch hành động Quốc gia về Tăng trưởng Xanh, trong đó nhiệm vụ xây dựng các cơ chế chính sách tiêu chuẩn kỹ thuật sẽ do Bộ Xây dựng đảm nhiệm. Trong thời gian tới, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ đôn đốc Bộ Xây dựng tích cực triển khai nhiệm vụ này.

Đối với các khu công nghiệp, khu kinh tế: Nhằm phát huy tối đa tiềm năng của nền kinh tế, hướng tới xây dựng các mô hình phát triển kinh tế xanh, bền vững và thân thiện với môi trường, bên cạnh các mô hình KCN, KCX và KKT hiện nay, trong thời gian qua, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang nghiên cứu, xây dựng, tham mưu phối hợp với các địa phương xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ một số mô hình mới như: Đặc khu kinh tế (đã xây dựng đề án tổng thể trình Thủ tướng Chính phủ và đang thẩm định Đề án Đặc khu kinh tế tại 03 địa phương: Quảng Ninh, Khánh Hoà, Kiên Giang); trình Thủ tướng Chính phủ thông qua về các chính sách ưu đãi đối với KCN hỗ trợ; hợp tác với Tổ chức phát triển công nghiệp Liên hiệp quốc (UNIDO) triển khai nghiên cứu mô hình khu công nghiệp sinh thái hướng tới mô hình khu công nghiệp bền vững tại Việt Nam.

Trong thời gian tới, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiếp tục nghiên cứu sửa đổi, hoàn thiện và kiện toàn các cơ chế, chính sách hiện hành và nghiên cứu xây dựng các mô hình phát triển mới để kịp thời đáp ứng những yêu cầu xã hội, các cơ quan quản lý và nhu cầu của các nhà đầu tư./.